

3.2 + 4-05



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการ
รับงานเสนอ ผบช.ร.นรต.
เลขรับ 363 X
วันที่ 24 ก.พ. 2557
เวลา 16.19 น.

ส่วนราชการ สปศ.ร.ร.นรต.

โทร. ๔๑๖

ที่ ๐๐๓๕.๙/๗๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

901-8-05

ส่ง ผบช.ร.ร.นรต.
เลขรับ 757
วันที่ 25 ก.พ. 2557
เวลา ๐๙.๐๗ น.

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

๑. ด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๐.๑๐๑.๕/ว.๐๕๑ ลง ๑๗ ก.พ.๒๕๕๗ ขอเชิญสถาบันร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา และส่งผลงาน Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เลือกใน ๖ ประเด็น ตามรายละเอียดโครงการที่แนบ จำนวนไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้ลงนามฯ ๑ ท่าน ผู้เข้าร่วม ๑ ท่าน และนักศึกษา ๑ ท่าน ในวันอังคารที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยให้ส่งใบสมัครแจ้งความจำนงเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๕๗

๒. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ การลงนามความร่วมมือ เห็นควรเรียนเชิญ ท่าน ผบช.ร.ร.นรต. จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้แทน กรุณาสั่งการ

๒.๒ การส่งผลงาน Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เห็นควรแจ้งให้ทุกหน่วยในสังกัด รร.นรต. ที่มีความสนใจจัดส่งผลงานตามรายละเอียดโครงการที่แนบ โดยขอให้ส่งแจ้งประสงค์ส่งผลงานให้ สปศ.ร.ร.นรต. ภายในวันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๕๗ ถ้าหากไม่มีให้แต่ละหน่วยตอบยืนยันด้วย

๒.๓ ให้ บก.อก. สนับสนุนรถยนต์รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมตามกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๒ หรือเห็นควรประการใด ขอให้โปรดสั่งการเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

- ขอบ
- ดำเนินการตามข้อ ๒.๒
- บก.อก.ดำเนินการตามข้อ ๒.๓

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

- เพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๒.

พ.ต.อ.

(สำราญ ยินดีอารมณ)

รอง ผบก.สปศ.ร.ร.นรต.

ลงครุกิจ

มอบหมายให้..... รอง ผบก.สปศ.

เป็นผู้แทน

(สุรพล ศรีวงศ์)

รอง ผบช.ร.ร.นรต.

ก.พ.๒๕๕๗

พล.ต.ท.

(ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร)

ผบช.ร.ร.นรต.

6w ก.พ.๒๕๕๗

กำหนดการ

โครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา”

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.30 – 16.00 น.

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

\*\*\*\*\*

เวลา	หัวข้อ
8.30 น. – 9.00 น.	ลงทะเบียน
9.00 น. – 9.15 น.	พิธีเปิด ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
9.15 น. – 10.00 น.	- มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
10.00 – 10.15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น.	- ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์” วิทยากร โดย ศ. ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2556
11.00 – 12.00 น.	- ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “การจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” วิทยากร โดย ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 น. – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00	การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่เด่นและสรุป Best Practice ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ (Best Practice) ด้วยวาจา หน่วยงานละไม่เกิน 20 นาที และเวลาสำหรับคำถาม-คำตอบ 5 นาที อภิปรายร่วม โดย ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ. ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร - พิธีปิด โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเหตุ : มีการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภาคโปสเตอร์ตลอดทั้งงาน	

ระยะเวลาและสถานที่

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0520.101.5 / ว.051



ร.น.ว.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขรับ 554
วันที่ 19 ก.พ. 2557
เวลา 16.20 น.

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ 10170

17 กุมภาพันธ์ 2557

ฝ่ายบริหารและธุรการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เลขรับ 193
วันที่ 21 ก.พ. 2557
เวลา 09.00

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

เรียน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) โครงการฯ (2) รายละเอียดขั้นตอนการส่งผลงานฯ  
(3) ใบสมัครแจ้งความจำนงส่งผลงาน (4) เอกสารผลงานฉบับเต็ม บทคัดย่อ  
(5) แผนที่

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ได้กำหนดให้มีการลงนามเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา โดยการนำเสนอผลงานเพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน และร่วมกันลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญสถาบันท่านร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา และส่งผลงาน Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เลือกใน 6 ประเด็น ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วยผู้ลงนามฯ 1 ท่าน ผู้เข้าร่วม 1 ท่าน และนักศึกษา 1 ท่าน ตามวัน - สถานที่ ดังกล่าว ท่านสามารถส่งใบสมัครแจ้งความจำนงเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับข้าราชการสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิติน อิงคพัฒนากุล)  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 02-849-7500 ต่อ 31322, 31324 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 02-849-7506

โครงการบริการวิชาการ  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ โครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา”

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา

(โปรดระบุรายละเอียด) .....

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

(โปรดระบุรายละเอียด) .....

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

• ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากรให้มีทักษะและขีด  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ

• การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตอบสนองต่อพันธกิจ

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

พันธกิจด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ

พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร

พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผน

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)

ประเภทโครงการ

โครงการสนับสนุนนโยบาย/พันธกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้ตามสายงานของบุคลากร

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะวิชาและหน่วยงาน มหาวิทยาลัย  
ศิลปากรและสมาชิกสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา

ผู้ประสานงาน

งานจัดการความรู้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทรศัพท์ 02-8497506 ต่อ 31422

## หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา มีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ฯลฯ

วิจารณ์ พานิช<sup>1</sup> (อ้างถึงใน วันทนา เมืองจันทร์ และเต็มจิต จันทคา 2548 : 12) กล่าวว่า องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้อย่างง่าย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการทำงานแบบ Best Practice โดยการมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านต่างๆ (เช่น ด้านแนวคิด กระบวนการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของชุมชน) โดยมีการเผยแพร่วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้หน่วยงานอื่นได้นำไปปรับใช้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ”

ซึ่งการจัดการความรู้ในหน่วยงาน/องค์กร มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้บุคลากรหรือคนในองค์กร มี แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยสามารถช่วยให้องค์กรนั้นๆ บรรลุเป้าหมายและเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ดังคำกล่าวของ Peter Senge<sup>2</sup> ที่ว่า ความรู้ คือ ความสามารถในการทำอะไรก็ตามอย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge is the capacity for effective actions) ดังนั้น วิธีการ Best Practice สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ เมื่อความรู้นั้นได้ถูกใช้ก็ยิ่งทำให้เพิ่มคุณค่า เพราะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของคนอื่น และเกิดการต่อยอด/ประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ให้แตกแขนงนำไปสู่ความรู้ขององค์กร ที่เรียกว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำหรับองค์ความรู้ในสถานศึกษานั้น แต่ละสถาบันได้ให้ความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ การผลักดันให้เกิดเครือข่ายต่างๆ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และในสวนสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก ได้เกิด เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายสถาบันภาคตะวันตก ซึ่งขับเคลื่อนโดย “คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก” ประกอบด้วยผู้บริหาร/ผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันตกจำนวน 23 สถาบันด้วยกัน คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่พัฒนาความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงทำให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา

กอร์ปกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้นำไปสู่ข้อสรุปในการพัฒนาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยการสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดและวิธีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้แต่ละกระบวนการงานสำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ และเกิดการมีส่วนร่วมในหน่วยงานต่าง ๆ นำไปสู่การ

<sup>1</sup>แหล่งที่มา : [http://www.dol.go.th/KMDOL/articles/artic\\_bestPrac.htm](http://www.dol.go.th/KMDOL/articles/artic_bestPrac.htm). (วันที่ค้นข้อมูล : 30 มกราคม 2557).

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน

สกัดองค์ความรู้ ซึ่งมีองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบของเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และองค์ความรู้ที่กระจายอยู่ในตัวบุคคล ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)

จากการตระหนักและให้ความสำคัญถึงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา กับหลักการดังกล่าว ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และคณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน ร่วมกันนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในรูปของโปสเตอร์ ทำให้เห็นถึงมุมมองในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่กว้างขึ้นและมีความหลากหลาย ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำความตกลงและลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเวทีในการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทางด้านประกันคุณภาพฯ แก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน
3. เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งมีคุณภาพมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

### คำเป้าหมาย

#### 1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 1.1 บุคลากรได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- 1.2 มีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา

#### 2. เป้าหมายเชิงปริมาณ

- 2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.50
- 2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83.00

### กลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน (หน่วยงานละ 2 คน)

1. สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน ในสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก (23 สถาบัน)
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชาและสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร (14 คณะวิชา/6 หน่วยงานเทียบเท่า/11กอง)
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 8 คน
4. วิทยากร 2 คน
5. นักศึกษา 23 คน

## คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

ผู้บริหาร/คณาจารย์ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะวิชา ภาควิชา และหน่วยงานจากสมาชิกสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา

## โครงสร้างหลักสูตรและวิธีดำเนินการ

หัวข้อหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

1. การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา
2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคบรรยาย ใน 2 ประเด็นดังนี้
  - 2.1 การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  - 2.2 การจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้วยวาจา หน่วยงานละไม่เกิน 20 นาที สำหรับเวลาคำถาม-คำตอบ 5 นาที
4. การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภาคโปสเตอร์ ในประเด็นดังนี้
  - 3.1) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  - 3.2) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  - 3.3) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
  - 3.4) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
  - 3.5) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ
  - 3.6) การจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค

วิทยากร

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2) ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2556

## แผนดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57
1. เสนอขออนุมัติโครงการ			↔		
2. เตรียมดำเนินการ และประชาสัมพันธ์โครงการ			↔		
3. ดำเนินการจัดโครงการ				↔	
4. ประเมินผลโครงการ				↔	
5. นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและเผยแพร่สู่สาธารณชน					↔

ตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	2556	
		แผน	ผล
ผลลัพธ์			
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>			
- ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	83.00	
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>			
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85.50	
ผลผลิต			
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>			
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	120	
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>			
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85.50	
<u>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</u>			
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95.00	
<u>ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน</u>			
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	บาท	175,000	



กำหนดการ

โครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา”

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.30 – 16.00 น.

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

\*\*\*\*\*

เวลา	หัวข้อ
8.30 น. – 9.00 น.	ลงทะเบียน
9.00 น. – 9.15 น.	พิธีเปิด ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
9.15 น. – 10.00 น.	- มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
10.00 – 10.15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น.	- ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์” วิทยากร โดย ศ. ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2556
11.00 – 12.00 น.	- ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “การจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” วิทยากร โดย ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 น. – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00	การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่เด่นและสรุป Best Practice ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	- คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ (Best Practice) ด้วยวาจา หน่วยงานละไม่เกิน 20 นาที และเวลาสำหรับคำถาม-คำตอบ 5 นาที อภิปรายร่วม โดย ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ. ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร - พิธีปิด โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเหตุ : มีการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภาคโปสเตอร์ตลอดทั้งงาน	

ระยะเวลาและสถานที่

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

## งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีเวทีในการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทางด้านประกันคุณภาพฯ แก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งมีคุณภาพมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

## การส่งแบบตอบรับ/ติดต่อสอบถาม

- การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้าราชการสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
- โปรดกรอกใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2-849-7506 หรือ email address : [suqa.su@gmail.com](mailto:suqa.su@gmail.com)
- หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวอัญญา คล่องไชยชน หรือ นางสาวรณช พุ่มเรือง โทรศัพท์ 0-2849-7500 ต่อ 31322 และ 31324 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2849-7506 หรือ email address : [suqa.su@gmail.com](mailto:suqa.su@gmail.com) สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ท่านสามารถ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา <http://www.qa.su.ac.th>

รายละเอียดและขั้นตอนการส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา
1	คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบันส่งเสริมแสดงความจำนงเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (เอกสารหมายเลข 1) เข้าร่วมโครงการมายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร	วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
2	จัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดีฉบับ Full Paper (เอกสารหมายเลข 2) และบทคัดย่อ (เอกสารหมายเลข 3) ในรูปของเอกสารและไฟล์ข้อมูลดิจิทัลไปยังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร email address : suqa.su@gmail.com การจัดทำเอกสารฉบับ full paper	วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2554
	1. กระดาษ A4 ทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า 2. กั้นหน้าซ้าย 1.5" กั้นหลังขวา 1.25" ขอบกระดาษด้านบนและล่าง 1.25" 3. การพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK16 ตัวอักษรปกติ หัวข้อใหญ่ขนาด 18' ตัวอักษรหนา การจัดทำเอกสาร บทคัดย่อแนวปฏิบัติที่ดี 1. กระดาษ A4 ทั้งหมดไม่เกิน 2 หน้า 2. การพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 14 ตัวอักษรปกติ หัวข้อใหญ่ขนาด 14' ตัวอักษรหนา 3. จัดทำตามไฟล์ template บทคัดย่อ	
	** สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Full Paper และ Abstract ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา <a href="http://www.qa.su.ac.th/DATA/main_OA1.html">http://www.qa.su.ac.th/DATA/main_OA1.html</a> **	
3	การจัดทำโปสเตอร์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ - พื้นที่ในการจัดทำโปสเตอร์ ไม่เกิน 1x1 เมตร - กรุณาจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 60cmx90cm ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีสแตนด์สำหรับเสียบโปสเตอร์จำนวนไม่มาก จึงใคร่ขอความกรุณาท่านจัดทำโปสเตอร์แบบสำเร็จรูป เช่น roll up หรือนำสแตนด์พร้อมติดตั้งมาเอง - ถ้าท่านต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ กรุณานำมาเอง	ติดตั้งผลงานในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557

## ใบสมัครแสดงความจำนงส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมโครงการ

\*\*\*\*\*

โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจน

1. ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน.....  
 เข้าร่วมประชุมและประสงค์ส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมโครงการ  
 เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ประสงค์ส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมโครงการ
2. รายชื่อผู้ลงนามความร่วมมือฯ (1 ท่าน)  
 ชื่อ-สกุล .....  
 ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน.....  
 เบอร์โทรศัพท์ ..... โทรสาร..... e-mail address.....
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (1 ท่าน)  
 ชื่อ-สกุล .....  
 ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน.....  
 เบอร์โทรศัพท์ ..... โทรสาร..... e-mail address.....
4. รายชื่อนักศึกษา (1 ท่าน)  
 ชื่อ-สกุล .....  
 คณะวิชา.....  
 เบอร์โทรศัพท์ ..... โทรสาร..... e-mail address.....
5. ผลงานที่ส่งเข้าร่วม  
 ชื่อผลงาน.....  
 ชื่อเจ้าของผลงาน.....  
 เบอร์โทรศัพท์ ..... โทรสาร..... e-mail address.....  
 ขนาดของผลงาน.....
6. อุปกรณ์ติดตั้งผลงาน  
 ต้องการอุปกรณ์ติดตั้งผลงาน  
 ไม่ต้องการอุปกรณ์ติดตั้ง นำมาเอง
7. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา  
 ประสงค์นำเสนอด้วยวาจา  
 ไม่ประสงค์นำเสนอด้วยวาจา
8. อาหาร           ○ ปกติ           ○ มังสวิรัต

โปรดส่งใบแสดงจำนงมาที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2849-7506 หรือทาง email address : [suqa.su@gmail.com](mailto:suqa.su@gmail.com) ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอัญชญา คล่องไชยชน หรือ นางสาววรรณุช พุ่มเรือง โทรศัพท์ หมายเลข 0-2849-7500 ต่อ 31322 หรือ 31324 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2849-7506 หรือ Email Address : [suqa.su@gmail.com](mailto:suqa.su@gmail.com) สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปแบบการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ฉบับเต็ม (Full Paper)

- (1) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
- (2) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
- (3) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- (4) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
- (5) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ
- (6) การจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี.....(ชื่อผลงานที่นำมาเสนอ).....
2. ชื่อเจ้าของผลงาน .....(ชื่อเจ้าของผลงาน ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน E-mail โทรศัพท์).....
3. บทสรุปผู้บริหาร...(ที่มาและความสำคัญของผลงาน แสดงถึงสภาพที่เป็นอยู่ของหน่วยงาน ความต้องการพัฒนา หรือแก้ปัญหา และเมื่อนำกระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ ทำให้เกิดผลสำเร็จอะไรบ้าง).....
4. แนวปฏิบัติที่ดี .....(วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการตามหลัก PDA).....
5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า ....(ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน)..
6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ.....(ปัจจัย/เครื่องมือที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หรือสิ่งๆที่ช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง).....
7. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

หมายเหตุ การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

1. กระดาษ A4 ทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า
2. กั้นหน้าซ้าย 1.5” กั้นหลังขวา 1.25” ขอบกระดาษด้านบนและ ล่าง 1.25”
3. การพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK16 ตัวอักษรปกติ หัวข้อใหญ่ขนาด 18' ตัวอักษรหนา
4. ส่งไฟล์ดิจิทัลข้อมูลผลงานฉบับเต็มและบทคัดย่อเป็น Microsoft word ทาง email address : [suqa.su@gmail.com](mailto:suqa.su@gmail.com)
5. กรุณาจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 60cmx90cm ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีสแตนด์สำหรับเสียบโปสเตอร์ จำนวนไม่มาก จึงใคร่ขอความกรุณาท่านจัดทำโปสเตอร์แบบสำเร็จรูป เช่น roll up หรือนำสแตนด์พร้อมติดตั้งมาเอง พื้นที่สำหรับแสดงโปสเตอร์ ไม่เกิน 1x1 เมตร
6. ท่านสามารถเข้าติดตั้งผลงานได้ ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะวิชา และหน่วยงานเทียบเท่าทุกแห่ง ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะทำความตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. สถาบันทุกแห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสถาบันการศึกษา คณะวิชา และหน่วยงานเทียบเท่าทุกแห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน
๒. สถาบันทุกแห่งจะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. สถาบันทุกแห่งจะกำชับดูแลให้องค์กรนิสิตนักศึกษาทั้ง ๕ แห่งทำความตกลงร่วมมือสร้างเครือข่ายในการพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
๔. สถาบันทุกแห่งจะติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง
๕. กิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

บันทึกความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้น ๕ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ และมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิก จะกระทำได้ด้วยวิธีการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงนาม ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



ลงชื่อ.....

(รศ.ดร.สมบัติ ชิมวงค์)

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน



ลงชื่อ.....

(รศ.ดร.วิสิน อิงคพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา



ลงชื่อ.....

(ผศ.สมเดช นิลพันธุ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ลงชื่อ.....

(ผศ.ดร.ปิยญา การพานิช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ลงชื่อ.....

(ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี